



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 82 /2547

วันที่ 12 ตุลาคม 2547

การปรับปรุงโครงสร้างฟักัดอัตราบุคลากรปัจจัยการผลิตที่ไม่มีผลิตในประเทศ

วันนี้ (12 ตุลาคม 2547) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างฟักัดอัตราบุคลากรปัจจัยการผลิตที่ไม่มีผลิตในประเทศ จำนวน 15 ประเภทย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตในประเทศ โดยลดต้นทุนการผลิตในส่วนของภาวณำเข้าให้กับผู้ประกอบการผลิตในประเทศ

นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ปัจจัยการผลิตสินค้าจำนวน 15 ประเภทย่อยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตในประเทศยังไม่สามารถผลิตได้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แผ่นรีดซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าจำนวน 10 ประเภทย่อย เหล็กซิลิคอนอิเล็กทริกจำนวน 3 ประเภทย่อย สารอัลฟาโอเลฟินจำนวน 1 ประเภทย่อย และแผ่นเมมเบรนที่ใช้สำหรับเครื่องจักรแยกสารด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 ประเภทย่อย

การปรับลดอัตราอากรขาเข้ารายการปัจจัยการผลิตที่ไม่มีผลิตในประเทศทั้ง 15 ประเภทย่อยในวันนี้ เป็นการดำเนินการปรับลดอัตราอากรขาเข้า โดยออกประกาศกระทรวงการคลังแยกให้เป็นรายการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อผู้ประกอบการผลิตในประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนของภาษีศุลกากรลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวแล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตในประเทศซึ่งใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 15 รายการเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตคลอรีน (โซดาไฟ) เป็นต้น

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีศุลกากรปัจจัยการผลิตที่ไม่มีผลิตในประเทศ

- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จำนวน 10 ประเภทย่อย อัตราอากรขาเข้าปัจจุบัน ร้อยละ 5 – 9.5 ลดเหลือ ร้อยละ 1
 - สารอัลฟาโอเลฟิน ปัจจุบัน ยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ขยายขอบเขตการยกเว้นไปในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ
 - เหล็กซิลิคอนอิเล็กทริก จำนวน 3 ประเภทย่อย อัตราอากรขาเข้าปัจจุบัน ร้อยละ 9.5 ลดเหลือ ร้อยละ 1
 - แผ่นเมมเบรน อัตราอากรขาเข้าปัจจุบัน ร้อยละ 15 ลดเหลือ ร้อยละ 1
-